

ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้

ขอบคุณมากสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้จะขอใช้คำว่า "เว็บไซต์นี้") ของ ไทย นิธิอิส อินเทอร์เน็ต จำกัด (ต่อไปนี้จะใช้คำว่า "บริษัทนี้") กรุณาใช้เว็บไซต์นี้หลังจากได้ยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจาก บริษัท นี้ก่อน ห้ามทำการคัดลอกทำซ้ำเลียนแบบจัดสรรและ /หรือ พิมพ์ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับอนุญาตในการขอใช้งานเป็นการส่วนตัวหรือให้เป็นไปตามกฎหมาย

บริษัทนี้ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ แต่ไม่รับประกันใดๆ เช่น ความถูกต้องหรือความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัท นี้ สามารถแก้ไขหรือลบข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทนี้ ไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับหรือโดยนัยว่าข้อมูลนั้นๆที่ได้เผยแพร่ออกไปในเชิงพาณิชย์ (เกี่ยวกับด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพการทำงาน ฯลฯ) เกี่ยวกับความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะหรือไม่ละเมิดสิทธิ์ ของบุคคลที่สาม

กรุณาใช้ข้อมูลที่น่าเสนอโดยเว็บไซต์นี้ตามดุลยพินิจและความรับผิดชอบของลูกค้า โปรดทราบว่า บริษัท นี้และ บริษัท ที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เว็บไซต์นี้โดยลูกค้า

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก บริษัทนี้ก่อน หากท่านต้องการลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้โปรดติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลของเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ บริษัท นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเนื้อหาของลิงค์ นอกจากนี้โปรดใช้ความระมัดระวังเนื่องจากขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเว็บไซต์และวิธีการเชื่อมโยง บริษัทนี้อาจต้องร้องขอให้ลบลิงก์ออก

บริษัทนี้ไม่รับประกันเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เว็บไซต์นี้สร้างลิงค์ นอกจากนี้ บริษัท นี้ไม่มีเจตนาที่จะมีความสัมพันธ์พิเศษกับลิงค์ปลายทางหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการของลิงค์ปลายทาง นอกจากนี้เมื่อใช้เว็บไซต์ของปลายทางลิงค์ โปรดยืนยันข้อกำหนดการใช้งานและสิ่งที่คล้ายกันของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดการตาม "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของ บริษัท นี้ เนื่องจาก "นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ถูกเผยแพร่แยกกัน โปรดดูที่

การใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงการตีความและการใช้ "ข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์นี้" จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ที่อยู่เขตศาลกรุงโตเกียวในญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลพิเศษที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาททั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้

เวอร์ชันที่ใช้เป็นทางการคือฉบับภาษาญี่ปุ่น "ข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์นี้" และเมื่อความแตกต่างของเนื้อหาหรือความแตกต่างในความหมายและหรือการตีความเกิดขึ้นระหว่างเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นและเวอร์ชันที่เตรียมในภาษาอื่นให้ถือว่าเวอร์ชันฉบับภาษาญี่ปุ่นนั้นมีความถูกต้องและใช้เป็นต้นแบบบรรทัดฐาน